



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพิจิตร อําเภอพิจิตร จังหวัดพิจิตร โทร. ๐๕๕-๔๔๑๐๕๓
ที่ อบ. ๐๐๓๓.๐๐๑.๑๙/๑๙๖ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน รอบ ๑๒ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร

เรื่องเดิม

ตามที่โรงพยาบาลพิจิตร ได้กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นมาตรการสำคัญ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลพิจิตร ปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption Free) นั้น

ข้อเท็จจริง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๕ กันยายน ๒๕๖๗ โรงพยาบาลพิจิตร มีผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังนี้

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ หรือในโอกาสต่างๆ
๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
๕. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๖. มาตรการแนวทางปฏิบัติการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชยส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลรายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๕ กันยายน ๒๕๖๗ ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิจิตร เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางฉวีวรรณ มิ่งบุญ)
นักวิชาการพัสดุ

(นายวิชณ จํารุณพงษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุญาต

(นายทอง คำศรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารในส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วัน/เดือน/ปี : ๕ กันยายน ๒๕๖๗

หัวข้อ : รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน รอบ ๑๒ เดือน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน รอบ ๑๒ เดือน

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายวิษณุ จำรูญพงษ์)
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายทนง คำศรี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายวิจิตร โพธิ์งาม)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลพิจิตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (รายงาน ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗)

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัยความรับผิดทางละเมิด อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศบาลปีใหม่ หรือในโอกาสต่างๆ	บุคลากรโรงพยาบาล พิจิตรมิ่งสหการและ ผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศบาลปีใหม่ หรือในโอกาสต่างๆ ให้บุคลากรโรงพยาบาลพิจิตรมิ่งสหการและผู้เกี่ยวข้อง	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นตามประกาศฯ อย่างถูกต้อง	
๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิ สวัสดิการข้าราชการ	บุคลากรโรงพยาบาล พิจิตรมิ่งสหการและ ผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ซึ่งปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อป้องกันการทุจริตให้บุคลากรโรงพยาบาลพิจิตรมิ่งสหการและผู้เกี่ยวข้อง	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นตามประกาศฯ อย่างถูกต้อง	
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	บุคลากรโรงพยาบาล พิจิตรมิ่งสหการและ ผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และหนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ให้บุคลากรในโรงพยาบาลพิจิตรมิ่งสหการ และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นตามประกาศฯ อย่างถูกต้อง	

รายงานสรุปผลการป้องกันตามมาตรการป้องกันมลพิษทางอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 รอบ ๑๒ เดือน (รายงาน ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗)

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตาม มาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตาม มาตรการ	หมายเหตุ
๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	บุคลากรโรงพยาบาล พิบูลมังสาหารและ ผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับ สินบน ประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค ให้บุคลากร ในโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารและผู้เกี่ยวข้องรับทราบและ ถือปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็น ตามประกาศฯ อย่าง ถูกต้อง	
๕. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไข การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	บุคลากรโรงพยาบาล พิบูลมังสาหารและ ผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไข การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บุคลากรในโรงพยาบาล พิบูลมังสาหารและผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็น ตามประกาศฯ อย่าง ถูกต้อง	
๖. มาตรการแนวทางปฏิบัติการรับส่วนแถม พิเศษ ส่วนชดเชยส่วนสนับสนุน หรือส่วน อื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ไว้ในขอบเขตของงาน	บุคลากรโรงพยาบาล พิบูลมังสาหารและ ผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วน ชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่ หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้บุคลากรใน โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารและผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือ ปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็น ตามประกาศฯ อย่าง ถูกต้อง	